

**PHỤ LỤC**  
**TỔNG HỢP KNCT GỬI HỒN ĐỀ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP 14**  
**THUỘC GIẢI QUYẾT CỦA UBND TP. QUY NHƠN THEO BÁO CÁO TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT KNCT CỦA UBND TỈNH**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)*

TT	Địa phương	Câu số/Nội dung kiến nghị của cử tri	Kỳ họp	Báo cáo trả lời của UBND TP	Nội dung trả lời
1	Xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn	<p><b>Câu số 15. Cử tri xã Phước Mỹ kiến nghị:</b>            Nguyên trước đây diện tích rừng tại Khoảng 9 Tiểu khu 352 và Khoảng 1 Tiểu khu 363 B, nhân dân các địa phương vào rừng chặt củi, đốt than, cây rừng không tái sinh được, người dân thấy vậy nên mới vào phát dọn lấn chiếm trồng cây keo trên diện tích 115,78 ha; Sau này vào năm 2014, các ngành liên quan kiểm tra xác định diện tích này là rừng phòng hộ đầu nguồn. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, UBND xã Phước Mỹ phối hợp với Kiểm lâm Liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn tăng cường công tác quản lý; đến năm 2018, UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh 3 loại rừng thì phần diện tích 115,78 ha nêu trên chuyển sang diện tích rừng sản xuất. Vì vậy, cử tri xã Phước Mỹ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sớm cho phép nhân dân khai thác để thu hồi vốn</p>	<b>Trước kỳ 14</b>	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p>Ngày 17/10/2022, UBND thành phố ban hành thông báo số 1005/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Ngô Hoàng Nam về việc nghe các đơn vị báo cáo công tác quản lý rừng trên địa bàn xã Phước Mỹ. Theo đó, thống nhất phương án trình UBND tỉnh xin chủ trương cho phép người dân được khai thác lần cuối đối với phần diện tích đã trồng (115,78 ha thuộc khoảng 9, tiểu khu 352 và khoảng 1, tiểu khu 363 B) theo báo cáo của UBND xã Phước Mỹ, sau đó giao lại Nhà nước quản lý theo quy định để trồng các loại cây bản địa đảm bảo phù hợp với hiện trạng sử dụng thực tế trên cơ sở bảo vệ tài sản của Nhà nước và xem xét lợi ích chính đáng của người dân.</p> <p>Ngày 03/4/2024, UBND thành phố tiếp tục tổ chức cuộc họp bàn Phương án xử 115,78 ha tại khoảng 9 tiểu khu 352 và khoảng 1 tiểu khu 363B xã Phước Mỹ. Qua đó, UBND thành phố giao UBND xã Phước Mỹ khẩn trương rà soát xác định chính xác về nguồn gốc, diễn biến diện tích rừng tại khu vực này và tổ chức làm việc cụ thể với từng hộ dân có liên quan để thông báo chủ trương của nhà nước có xác lập biên bản; đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tái lấn chiếm khai thác rừng trái phép và giao trả diện tích đất rừng lại cho nhà nước quản theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện và gửi kèm hồ sơ có liên quan cho UBND thành phố. <i>(Theo Thông báo số 370/TB-UBND ngày 04/4/2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Đức Toàn tại cuộc họp bàn Phương án xử 115,78 ha tại khoảng 9 tiểu khu 352 và khoảng 1 tiểu khu 363B xã Phước Mỹ).</i></p> <p>Ngày 19/4/2024, UBND xã Phước Mỹ có Báo cáo số 75/BC-UBND và Tờ trình số 62/TTr-UBND về việc xin chủ trương cho khai</p>

				<p>thác cây trồng trên diện tích 115 78 ha đất Lâm nghiệp bị lấn chiếm, thuộc khoảnh 9, tiểu khu 352 và khoảnh 1, tiểu khu 336B. Trong đó, UBND xã Phước Mỹ báo cáo đã xác minh được 35 hộ dân đến kê khai đang canh tác trên đất Lâm nghiệp thuộc khoảnh 9, tiểu khu 352 và khoảnh 1, tiểu khu 363B với diện tích 111,8 ha và có 32 hộ dân đã ký cam kết sau khi khai thác trả lại đất cho nhà nước với diện tích 109,3 ha. Diện tích còn lại 6,48 ha thuộc Khoảnh 1 Tiểu khu 363B chưa xác định được chủ hộ hiện đang canh tác.</p> <p>Sau khi nhận được hồ sơ của xã Phước Mỹ gửi đến, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố đã tiến hành kiểm tra hồ sơ nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu và đã đề nghị UBND xã Phước Mỹ tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ để đảm bảo đủ điều kiện trình tỉnh xin chủ trương thực hiện.</p>
2	P. Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn	<p><b>Câu số 3. Cử tri phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:</b> Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra, thực hiện nạo vét mương thuộc Hợp tác xã 2 Nhơn Phú, vì hiện nay không đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp</p>	Sau kỳ 14	<p>Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024</p> <p>Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Nhơn Phú 2 đang trình thủ tục xin giải thể theo Tờ trình số 01/TrHTX ngày 15/4/2024 về việc xin đăng ký giải thể Hợp tác xã. Do đó từ đầu vụ Đông Xuân 2023 - 2024, Hợp tác xã Nhơn Phú 2 đã bàn giao toàn bộ 08 tuyến kênh mương chính cho Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý và nạo vét (giao cho Xí nghiệp Thủy lợi IV quản lý) và các tuyến kênh mương nội đồng từ trước đến nay đều do xã viên tự nạo vét.</p> <p>- Đề công tác quản lý về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn phường Nhơn Phú được thuận lợi, UBND thành phố đã giao UBND phường Nhơn Phú chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:</p> <p>+ Thành lập Tổ đội thủy nông trên địa bàn Hợp tác xã Nhơn Phú 2 để phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi IV trong công tác đưa dẫn nước vào mương nội đồng, dẫn nước vào ruộng kịp thời, hạn chế thất thoát nước.</p> <p>+ Kiểm tra, rà soát các tuyến kênh mương nội đồng do Hợp tác xã Nhơn Phú 2 quản lý trước đây để bàn giao cho Tổ đội thủy nông thực hiện phát dọn và nạo vét, đưa dẫn nước vào ruộng kịp thời.</p>

3	P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn	<b>Câu số 23.2. Cử tri phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:</b> Vùng dân cư ven khu phố 5 và khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, sau cơn mưa lớn bị ngập cục bộ, đề nghị xử lý khơi thông dòng chảy đoạn cầu ngã 2; đồng thời, đề nghị đơn vị thi công khi thực hiện dự án phải đảm bảo an toàn khi thi công tránh làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân	<b>Trước kỳ 14</b>	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p>Dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ Suối Trầu, Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2025; theo đó, dự án xây dựng 2 cầu giao thông và các tuyến đường nối với đường Tây tinh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông đi kèm; nạo vét, cải tạo một phần hồ Bàu Lác và suối Trầu thuộc phạm vi thượng, hạ lưu 2 cầu để tăng khả năng thoát lũ; gia cố chống xói lở trong phạm vi nạo vét. Việc triển khai thực hiện dự án nhằm từng bước thực hiện khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn theo quy hoạch, mục tiêu phát triển thành khu đô thị mới hiện đại; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực.</p> <p>Hiện nay, dự án đang được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp &amp; PTNT tỉnh triển khai xây dựng tại phường Bùi Thị Xuân, phần nào ảnh hưởng đến thoát nước tự nhiên của khu dân cư ven khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân. Do đó, UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT xem xét, có giải pháp hạn chế ngập úng trong quá trình thi công và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thi công công trình, tránh gây thiệt hại cho người và tài sản của nhân dân.</p>
4	Xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn	<b>Câu số 19. Cử tri xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:</b> UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý và nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ cây xăng Hiệp Hòa đến cổng Khu công nghiệp Long Mỹ, vì hiện nay đoạn đường này lưu lượng xe trọng tải nặng phục vụ KCN Long Mỹ rất nhiều làm xuống cấp, ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông	<b>Trước kỳ 14</b>	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p>Hiện nay UBND thành phố đang giao Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ thành phố làm chủ đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp đường trục xã Phước Mỹ (đoạn từ cây xăng Hiệp Hòa đến cổng chào thôn Thanh Long). Công trình đã được khởi công xây dựng vào ngày 20/10/2023, theo đó đoạn đường từ cây xăng Hiệp Hòa đến cổng KCN Long Mỹ được mở rộng với lòng đường rộng 20m; đoạn đường bị hư hỏng sẽ được sửa chữa bằng bê tông M300 dày 24cm, tưới nhựa dính bám, thảm bê tông nhựa C19 dày 5cm và sơn đảm bảo an toàn giao thông.</p>

5	P. Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn	<p><b>Câu số 9.2. Cử tri phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phản ánh:</b> Công ty gỗ Đại Thành, khi thực hiện dự án mở rộng nhà xưởng đã có kế hoạch sẽ làm mương hở (đoạn từ dốc ông Phật xuống đoạn giáp đường vào công ty Mỹ Nguyên) để dẫn dòng nước chảy về Cầu lò gạch; tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện nên mỗi khi mưa lớn nước không thoát được, chảy vào nhà dân, gây hư hại tài sản của nhân dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và sớm thi công đoạn mương này</p>	Sau kỳ 14	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p>Đối với nội dung này, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố làm việc với UBND phường Bùi Thị Xuân, Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành. Qua buổi làm việc, Công ty Đại Thành không có kế hoạch mở rộng nhà xưởng hiện trạng, trong khuôn viên của Công ty cũng không có tuyến mương hở để dẫn dòng về Cầu Lò Gạch; mặt khác, quy hoạch Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện. Do đó, nội dung kiến nghị của cử tri không thuộc phạm vi giải quyết của UBND thành phố.</p> <p>Đối với hệ thống thoát nước phường Bùi Thị Xuân, UBND thành phố đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành mương thoát nước công Bốn Phương và đã đưa vào Danh mục công trình: Nâng cấp cải tạo mương thoát nước (đoạn từ Công Bốn Phương đến 179/43 Âu Cơ), phường Bùi Thị Xuân để góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại phường Bùi Thị Xuân.</p>
6	P. Đống Đa, TP.Quy Nhơn	<p><b>Câu số 15. Cử tri phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đề nghị:</b> UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn sớm triển khai thi công các công trình theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên khu đất Bến xe Hợp tác xã 1.4 và trụ sở Sở Thông tin truyền thông (cũ), vì hiện nay các công trình này đang xuống cấp nặng, dễ gây nguy hiểm cho người dân</p>	Sau kỳ 14	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p>UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách thành phố; theo đó giao Phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai đầu tư xây dựng công trình: Tháo dỡ nhà 460 Trần Hưng Đạo và Chính trang đô thị đường Phạm Hồng Thái (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Bạch Đằng). Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trong công tác giải phóng và chuẩn bị đầu tư để thực hiện dự án.</p>
7	Xã Phước An, huyện Tuy Phước	<p><b>Câu số 29. Cử tri xã Phước An, huyện Tuy Phước tiếp tục kiến nghị:</b> UBND tỉnh chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm tình trạng các Công ty cura xẻ đá đã tập kết bột đá đổ ven sông phía nam sông Hà Thanh thuộc phường Trần Quang Diệu, sát dòng nước chảy một khối lượng rất lớn ước khoảng 3.600 m<sup>3</sup> (30m x 40m x 3m = 3.600 m<sup>3</sup>). Bãi bột đá này đến mùa mưa sẽ uồn nắn dòng chảy gây sạt lở nơi khác; đồng thời,</p>	Trước kỳ 14	Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024	<p><b>* Về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản:</b></p> <p>UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 10066/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về việc thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác và vận chuyển khoáng sản sau khai thác theo đúng quy định. Trong năm 2024, Tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã phát hiện và xử lý 02 trường hợp khai thác cát trái phép tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ; theo đó đã tịch thu 01 xe máy đào bánh xích, buộc nộp lại 46.445.000</p>

bột đá chảy trôi nhiều nơi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Kiến nghị này đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

đồng và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 50.000.000 đồng.

Đối với các mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam: Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 1240/XN-UBND ngày 23/02/2024 về việc Bản xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình để phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP. Theo đó, UBND tỉnh đã xác nhận và cho phép Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP được tận dụng khoáng sản đất san lấp và đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án (*Đất tận dụng: 601.556 m<sup>3</sup> ở thể địa chất; Đá tận dụng: 323.902 m<sup>3</sup> ở thể địa chất*). Trong thời qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp với UBND xã Phước Mỹ, UBND Phường Bùi Thị Xuân thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích xây dựng công trình của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo đúng phạm vi, ranh giới, mục đích đã được đăng ký theo Bản xác nhận này.

**\* Đối với các bãi thải trên địa bàn:**

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 02 vị trí quy hoạch làm bãi đổ thải phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, bao gồm: Vị trí bãi đổ thải tại khu đất thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu tại Bãi rác Long Mỹ thuộc xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn và bãi đổ thải thuộc tổ 4, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân (Chân đèo Cù Mông). Trong thời gian qua, phòng Tài nguyên và môi trường thành phố đã phối hợp với UBND xã Phước Mỹ và UBND phường Bùi Thị Xuân thường xuyên giám sát việc sử dụng các bãi đổ thải trên trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, về cơ bản Ban QLDA 85 (*đơn vị quản lý các bãi thải*) đang sử dụng có hiệu quả các bãi thải này trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Đến nay, phòng Tài nguyên và Môi trường chưa phát hiện

					trường hợp đổ thải không đúng nơi quy định và tiếp nhận phản ánh của nhân dân liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động tại các bãi thải nêu trên.
8	P. Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn	<b>Câu số 32.2. Cử tri Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn kiến nghị</b> UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường Khu tái định cư Đê Đông thuộc khu phố 4, Nhơn Bình, hiện nay hệ thống thoát nước thải không hoạt động, một số hộ dân đã xả thải thông qua hệ thống thoát nước mưa gây ô nhiễm môi trường tại khu phố và dòng sông nơi đây	<b>Trước kỳ 14</b>	Số 273/BC-UBND ngày 24/5/2024	<p><b>* Về việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu tái định cư Đê Đông thuộc khu phố 4, Nhơn Bình.</b></p> <p>Hiện nay, Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình được Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất 5 lần/tuần theo hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước số 111/2020/HĐKT ngày 31/12/2020 giữa Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố và Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.</p> <p>Qua kiểm tra công tác Thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại Khu tái định cư Đê Đông, có một vài ngày còn tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; Ngày 14/9/2023, Ban Quản lý dịch vụ công ích đã có Văn bản số 167/BQLCI-GS gửi Công ty CP Môi trường Bình Định nhắc nhở khắc phục tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại khu vực nói trên. Đến nay, công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực này đã sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.</p> <p><b>* Về việc hệ thống thoát nước thải không hoạt động, một số hộ dân đã xả thải thông qua hệ thống thoát nước mưa gây ô nhiễm môi trường tại khu phố và dòng sông nơi đây.</b></p> <p>Trước đây, dự án Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh làm chủ đầu tư, thi công hoàn thành trong năm 2018; đến ngày 25/10/2021 mới tổ chức bàn giao cho Thành phố để quản lý sử dụng (đại diện là BQL dịch vụ công ích thành phố). Theo dự án đầu tư ban đầu, khi BQL dịch vụ công ích thành phố tiếp nhận, vận hành hệ thống thoát nước thải, toàn bộ nước thải được thu gom xả tạm ra sông Hà Thanh, vị trí miệng xả đặt tại phía Nam khu đất, trong thời gian chờ đầu nối nước thải cho khu vực dự án về nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình.</p>

				<p>Hiện nay, Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang đầu tư xây dựng gói thầu QN-1.9: Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực thuộc Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. Thời gian thi công từ ngày 25/3/2023, dự kiến hoàn thành ngày 24/02/2024; trong đó, có đầu tư xây dựng trạm bơm PS19 tại vị trí nằm trong vỉa hè và cây xanh của hạ tầng khu dân cư khu vực 4 phường Nhơn Bình (tại góc ngã 3 QL19 mới và đường Điện Biên Phủ nội dài); Kết hợp xây dựng tuyến ống áp lực từ trạm bơm PS19 đến Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình. Hiện nay, nước thu gom về trạm bơm PS19 chưa có, do đó vẫn chưa xử lý được tình trạng nước thải xả ra môi trường tại khu vực này.</p> <p>Để xử lý tình trạng hệ thống thoát nước thải Khu tái định cư Đê Đông thải trực tiếp ra môi trường, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm việc với chủ đầu tư Khu An Phú Thịnh, Khu Đại Phú Gia và các chung cư thương mại thực hiện đấu nối hệ thống nước thải tại các trạm bơm tạm về trạm bơm PS19 do Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; đồng thời UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư xây dựng hệ thống đấu nối nước thải của Khu tái định cư Đê Đông vào trạm bơm PS19 để đảm bảo môi trường cho khu vực này.</p>
9	P. Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn	<p><b>Câu số 28. Cử tri phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:</b> UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý giao khu đất của Trạm Cảnh sát giao thông Phú Tài cũ (Trạm 10 cũ) cho cơ quan Nhà nước quản lý, sử dụng hoặc cho chủ trương bán đấu giá để thu ngân sách. Vì hiện nay, khu đất này đã bỏ hoang nhiều năm nay, không có cơ quan quản lý nên thường xuyên là nơi tập kết rác thải của những hộ dân sống xung quanh, gây ô nhiễm môi trường, nhân dân vô cùng bức xúc</p>	<b>Trước kỳ 14</b>	<p>Số 206/BC-UBND ngày 09/5/2024</p> <p>Nút giao thông Ngã ba Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn là nút giao cắt giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1D do Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý có mật độ các loại phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là các loại xe ô tô tải, xe container.</p> <p>Đối với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo hoặc phân luồng giao thông tại nút giao thông nói trên là chưa phù hợp với thẩm quyền và vượt quá khả năng của thành phố. Do đó, UBND thành phố Quy Nhơn kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao Sở Giao thông Vận tải là đơn vị chủ trì, tổ chức nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo hoặc phân luồng giao thông phù hợp với tình hình tổ chức giao thông tại nút giao thông giữa các tuyến Quốc lộ nói trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông.</p>

10		<p><b>Câu số 53.1. Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị:</b> Tỉnh quan tâm về chế độ chính sách đối với Tổ dân phố vì hiện nay lực lượng này phải làm rất nhiều nhiệm vụ nhưng chưa được đảm bảo quyền lợi.</p>			<p>Nội dung này, UBND tỉnh Bình Định đã trả lời tại Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 20/3/2024 về việc kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp 14, HĐND tỉnh khóa XIII. Nội dung trả lời như sau:</p> <p>“Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thay thế các Thông tư số 04/2012/TT-BNV, 14/2018/TT-BNV, 05/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.</p> <p>Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố.</p>
11	phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn	<p><b>Câu số 53.2. Cử tri phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn kiến nghị:</b> UBND tỉnh quan tâm bổ sung thêm chức danh Phó trưởng khu phố để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.</p>	Sau kỳ 14	Số 34/BC-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh	<p>Căn cứ Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, quy định “Thôn, làng (gọi chung là thôn); thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. Khu phố, khối phố, khu vực (gọi chung là khu phố)k khu phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là khu phố”</p> <p>Tổ dân phố theo kiến nghị của cử tri phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn được tổ chức dưới Khu phố thuộc phường. Hiện nay, Trung ương không quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hoạt động tự quản được tổ chức dưới khu phố. Vì vậy, chế độ, chính sách đối với Tổ dân phố, đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường xem xét, cân đối ngân sách để hỗ trợ”.</p> <p>Về việc này, hàng năm UBND thành phố đều chỉ đạo UBND các phường, xã chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ, bảo quyền lợi cho các Tổ dân phố, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.</p>